

Số: 57/UBND

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền thực hiện quy ước

Thị trấn Mộc Châu, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Ông, bà Bí thư chi bộ, trưởng 12 tiểu khu

Căn cứ công văn số 586/UBND-VHTT ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu về xây dựng thực hiện quy ước, hương ước năm 2022.

Để việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy ước tại các tiểu khu đạt kết quả cao. Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu đề nghị các Ông, bà Trưởng 12 tiểu khu triển khai một số nội dung sau:

1. Các hình thức tuyên truyền

Căn cứ nội dung quy ước đã được công nhận theo quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Mộc Châu, đồng chí Tiểu khu trưởng chủ trì phối hợp với Trưởng Ban công tác mặt trận tổ chức các hoạt động thông tin, phổ biến nội dung quy ước cho các hộ gia đình, cá nhân trong tiểu khu bằng các hình thức sau:

- Hội nghị của tiểu khu;
- Niêm yết công khai tại nhà văn hóa tiểu khu;
- Thông báo trên loa truyền thanh của tiểu khu;
- Sao gửi quy ước đến từng hộ gia đình, cá nhân;
- Hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư.

Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện quy ước.

2. Thời gian, địa điểm nộp báo cáo

Các tiểu khu báo cáo kết quả triển khai thực hiện tuyên truyền quy ước về Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu (qua đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - CC VH-XH) trước ngày 25/6/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện Mộc Châu.

Trên đây là nội dung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy ước. Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu đề nghị Ông, bà Trưởng 12 tiểu khu quan tâm, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu VP (Y) 16b.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kim Phượng

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Ý nghĩa, lịch sử ngày quốc tế hạnh phúc 20/3
(Kèm theo công văn số 46/UBND ngày 15/3/2019)

Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới, và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.

Việc Liên hợp quốc chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho *sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ*. Do đó, ngày 20 tháng 3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Liên hợp quốc đã tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tư vào 20/3/2013 với thông điệp chính được phát động trên toàn thế giới: "Hãy hành động vì hạnh phúc". Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon: "Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầu tiên cho chúng ta cơ hội để tăng cường cam kết nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại, cũng như làm mới lại các cam kết của chúng ta để giúp đỡ những người khác. Khi chúng ta đóng góp cho lợi ích chung, chúng ta cũng làm giàu cho chính mình. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc và giúp chúng ta xây dựng được tương lai như chính chúng ta mong muốn".

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2014, Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp tục gửi thông điệp đi khắp các quốc gia, trong đó ông đã nhấn mạnh "Đối với mỗi người khác nhau, hạnh phúc có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đều công nhận rằng hạnh phúc nghĩa là làm việc để chấm dứt xung đột, nghèo đói và các điều kiện không may khác và rất nhiều đồng loại của chúng ta hiện đang phải sống trong các điều kiện đó. Hạnh phúc không phải là điều phù phiếm cũng không phải là điều gì xa xỉ. Hạnh phúc là khao khát sâu xa của mọi thành viên trong gia đình nhân loại. Hạnh phúc không nên từ chối một ai và phải là của tất cả mọi người. Khát vọng này ẩn chứa trong cam kết của Hiến chương Liên hợp quốc để thúc đẩy hòa bình, công bằng, nhân quyền, tiến bộ xã hội và mức sống được cải thiện".

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2015, thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp tục được truyền đi khắp thế giới: "...Theo đuổi hạnh phúc là một nhiệm vụ nghiêm túc. Đem lại hạnh phúc cho toàn thể gia đình nhân loại là một trong những mục tiêu chính của Liên hợp quốc. Hòa bình, thịnh vượng, nhân phẩm cho tất cả mọi người - đây là những gì chúng ta tìm kiếm. Chúng ta muốn mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều được tận hưởng tất cả các quyền con người của mình. Chúng ta muốn tất cả các Quốc gia biết đến hạnh phúc của hòa bình. Chúng ta muốn mọi người và hành tinh của chúng ta được ban phước với sự phát triển và tránh được những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn tất cả những gì khiến chúng ta hạnh phúc. Và chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn".
